
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 969  —  661. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um sjúkraliða.

Frá Ögmundi Jónassyni.

1. Hvað hefur ráðuneytið gert til þess að stuðla að fjölgun í stétt sjúkraliða í ljósi vaxandi
eftirspurnar eftir sjúkraliðum á heilbrigðisstofnunum og viðvarandi undirmönnunar?

2. Hefur komið til álita að breyta verksviði sjúkraliða til samræmis við sambærilegar stéttir
annars staðar á Norðurlöndum?


